



สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 17/2564 วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมบุญยวงศรีโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) และสถานการณ์ของจังหวัด	<p>1. ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน เกินกว่า 50 คนขึ้นไป กรณีมีความจำเป็น ให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม และร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ หมูกระทะ ชาบู หรือในลักษณะเดียวกัน ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ตามเวลาปกติที่กฎหมายเกี่ยวข้องกำหนด โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด สำหรับมาตรการอื่นๆ ยังคงเดิม เช่น งดบริการตัวเอง ให้บริการเสิร์ฟที่โต๊ะ , เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ , จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ</p> <p>3. ร้านสะดวกซื้อและตลาดโต้รุ่ง เปิดให้บริการตามมาตรการที่กำหนด คือ ช่วงเวลา 04.00น. - 23.00 น.</p> <p>4. โรงเรียนและสถานศึกษา เปิดการเรียนการสอน ดังนี้ กรณีที่ 1 อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนได้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ และ ประเมินความพร้อมในระบบ Thai Stop COVID Plus ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ กรณีที่ 2 หากโรงเรียนและสถานศึกษาต้องการเปิดในวันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 ให้ดำเนินการประเมินความพร้อมในระบบ Thai Stop COVID Plus และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก</p> <p><u>เน้นย้ำ</u> โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่มีนักเรียน/นักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. สถานรับเลี้ยงเด็ก ให้ประเมินตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ</p> <p>6. สถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง เปิดให้บริการตามปกติสามารถจัดแข่งขันได้ โดยจำกัดผู้ชม/ผู้เล่น</p>	<p>1. ที่ทำการปกครองจังหวัด</p> <p>2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด</p> <p>4. ศบค.อำเภอ , ตำบล</p> <p>5. ห้องที่และห้องถิ่นทุกแห่ง</p> <p>6. ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>7. สถานศึกษาทุกแห่ง</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
		ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก และให้ผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด	
2.	การเฝ้าระวังโรคโควิด-19 เชิงรุกในเรือนจำ	1. ให้ดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุก (Sentinel Surveillance) ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยใช้วิธี Pooled Saliva ดังนี้ - กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำ ร้อยละ 10 ของผู้ต้องขังทั้งหมด - กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ ทุกคน 2. เมื่อทราบผลการตรวจ ให้พิจารณาการตรวจเพิ่มเติมต่อไป ด้วยวิธี pooled saliva PCR หรือ nasal swab PCR ตามความเหมาะสม และตรวจกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางของส่วนกลางที่กำหนดมาให้ครบถ้วน	1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 3. เรือนจำกลางพิษณุโลก 4. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 5. พันธสถานหญิงพิษณุโลก 6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
3.	การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม วัคซีน	1. ย้าย จุดให้บริการฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนที่เลือกหน่วยบริการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2. มอบ ศบค.จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามวัคซีน	1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก 2. โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
4.	การปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. มีมติเห็นชอบให้ ปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป	1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 2. มหาวิทยาลัยนเรศวร 3. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
5.	การกักกันตัวของบุคลากรทาง การแพทย์หลังจากเดินทาง ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง	1. เห็นชอบให้ กักกันตัวบุคลากรทางการแพทย์หลังจากเดินทางปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง เป็นเวลา 7 วัน ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ โดยให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 2 ครั้ง (Day0 และ Day5) และมอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ และค่าอาหาร สำหรับผู้กักกันตัว	1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก